



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
PHƯỜNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2024-2029

TT	NỘI DUNG
1	Nghi lễ chào cờ
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội
4	Khai mạc Đại hội
5	Phát biểu chào mừng của đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân
6	Báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội
7	Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029;
8	Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024
9	Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X; ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên và dự thảo văn kiện đại hội cấp mình
10	Tham luận của đại biểu dự Đại hội
11	Phát biểu của lãnh đạo: - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã - Đảng uỷ phường
12	Báo cáo Đề án nhân sự, hiệp thương cử uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029
13	Ủy ban MTTQ Việt Nam khoá mới nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên thứ nhất để hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực
14	Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029
15	Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt nhận nhiệm vụ
16	Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2024-2029
17	Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc
18	Tặng hoa các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ phường không tái cử
19	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
20	Phát biểu Bế mạc Đại hội
21	Chào cờ Bế mạc (Quốc ca 1 lời)

Số: /BC-MTTQ

Hoài Hương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỎI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC,
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG,
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN,
CHUNG TAY XÂY DỰNG PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

**(Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024
trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029)**

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã nói chung phường Hoài Hương nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến thất thường, giá cả nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sự quan tâm hỗ trợ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã; sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị phường nhà, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động và tập hợp các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả đáng kể. Đại hội hôm nay nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường đã đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận và phát triển, quyết tâm xây dựng phường Hoài Hương phát triển bền vững.

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH KHỎI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024**

I. TÌNH HÌNH KHỎI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

1. Tình hình chung khởi đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên,

Mặt trận phường đã tích cực vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ IX đề ra. Tốc độ phát triển kinh tế địa phương luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công với nước và chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng đảng và tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ phường đến khu phố được củng cố, kiện toàn ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân trong phường được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, hăng hái lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức chung lòng của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhân dân tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết, sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong phường. Đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cho công tác mặt trận nhằm mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, 05 năm qua, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ. Tăng trưởng kinh tế của phường chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển xã hội; khoảng cách giàu nghèo trong dân cư ngày càng lớn; diễn biến thời tiết bất thường, thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản thường xuyên biến động; tình trạng lao động thiếu việc làm đi làm ăn xa còn nhiều, ... Một số chủ trương chính sách đã ban hành nhưng chậm cụ thể hoá nên tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ, chậm đi vào cuộc sống, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận Nhân dân chưa cao; việc tập hợp, thu hút Nhân dân tham gia hoạt động vào các tổ chức hội, đoàn thể còn hạn chế. Nhân dân mong muốn các cấp ủy đảng tăng cường vai trò lãnh đạo; chính quyền tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của Nhân dân để hoàn thiện chủ trương, chính sách nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, góp phần xây dựng phường Hoài Hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

2. Tình hình các tầng lớp Nhân dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, công chức, viên chức, thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, tôn giáo, người địa phương ở nước ngoài, các thành phần khác trong xã hội ngày càng được tăng cường và củng cố làm nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của đất nước. Liên minh công - nông - trí đã thực sự có những chuyển biến cả về nội dung lẫn hình thức, đạt được những thành tựu quan trọng thông qua chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, hội viên các hội, đoàn thể ngày càng có bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có phẩm chất, đạo đức, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Nông dân: là lực lượng khá đông đảo, với 1.965 hội viên, chiếm trên 60% tổng số hộ nông nghiệp, với bản chất lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nông dân đã phát huy vai trò tự chủ, đoàn kết tương trợ, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong đánh bắt, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ... góp phần nâng cao trình độ của nông dân thích ứng với cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu, dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nông dân được phát huy. Vị thế của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Phụ nữ: chiếm hơn 50% dân số, với hơn 2.902 hội viên luôn phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, vượt khó vươn lên, nỗ lực khắc phục những khó khăn, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Thanh niên là lực lượng xung kích luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, sáng tạo trong lao động sản xuất. Thế hệ trẻ phường nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, ngày càng thể hiện rõ tính năng động, dám nghĩ, dám làm, tích cực trong học tập, rèn luyện; chủ động tiếp thu các kiến thức khoa học công nghệ mới; vươn lên lập thân, lập nghiệp; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Toàn phường có 4.670 thanh niên, trong đó, có 247 đoàn viên thanh niên chiếm 5,28% tổng số thanh niên với 16 chi đoàn, 11 chi hội và 2 CLB hội nhóm do Hội LHTN phường quản lý. Trong nhiệm kỳ qua có 39 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều tấm gương trẻ xuất hiện qua các phong trào thi đua tình nguyện, xung kích, tham gia phát triển kinh tế và có nhiều mô hình mang lại nhiều kết quả đáng được biểu dương.

Lực lượng Cựu chiến binh với 504 hội viên, luôn phát huy truyền thống yêu nước và bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, gương mẫu đi đầu trong phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần tăng cường QP-AN, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Hội Người cao tuổi với 2.838 người, là lớp người từng trải, có nhiều công hiến, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, đã và đang phát huy khá tích cực trong thực hiện cuộc vận động “Ông Bà, Cha Mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, nêu gương sáng trong việc giữ gìn truyền thống đạo đức và nét đẹp văn hóa. Hoạt động của Người cao tuổi đã tác động mạnh mẽ đối với các phong trào thi đua ở địa phương.

Các tổ chức xã hội: Hội Cựu tù chính trị cách mạng, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Giáo chức, Hội Hưu trí, ... ngày càng được củng cố về chất lượng, đã phối hợp cùng với các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Đội ngũ trí thức: ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, năng động sáng tạo trong lao động, công tác, một bộ phận cán bộ trẻ đã trưởng thành và giữ nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các cơ quan, đơn vị. Đây là lực lượng đi đầu trong lao động sáng tạo và tiếp cận nhanh nền kinh tế trí thức, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đồng bào các tín đồ tôn giáo: chiếm khoảng 5% dân số, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo, đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Các doanh nghiệp: là lực lượng năng động với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, có vai trò quan trọng trong việc góp phần làm chuyển đổi nền kinh tế phường nhà. Ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo được nhiều sản phẩm mới, tạo việc làm cho người dân trong và ngoài địa phương.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng; sự tin tưởng, đồng thuận đối với đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng cao; các tầng lớp Nhân dân luôn đoàn kết chăm lo phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; nêu cao ý thức trách nhiệm công dân đối với quê hương, đất nước. Đó là những biểu hiện sinh động của truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền; đồng thời đó chính là động lực, nhân tố quan trọng đối với sự phát triển mọi mặt của phường nhà.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, xây dựng phường Hoài Hương giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững, MTTQ Việt Nam phường luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, người tiêu biểu trong cộng đồng, hướng về cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

1. Kết quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ Việt Nam phường tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền”; kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và trao đổi thông tin hai chiều được đổi mới, đa dạng dưới nhiều hình thức như: Fanpage Facebook, Zalo, gmail... kết quả đã thu thập hàng trăm ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân báo cáo kịp thời cho Đảng ủy, đề nghị chính quyền, các ngành liên quan giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần trong công tác phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường. Phối hợp với Đài truyền thanh xây dựng các tin, bài, tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, Mặt trận phường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống dịch, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ban vận động các khu dân cư đã tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước khu dân cư, vận động Nhân dân tham gia sinh hoạt, học tập tại các khu dân cư đạt tỷ lệ khá.

Phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm các ngày truyền thống và tuyên truyền Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên; tuyên truyền, phổ biến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết

sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Phong trào xây dựng “*Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh*”... đến các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều cách làm sinh động, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, tổ chức và trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tôn giáo cũng được quan tâm chú trọng, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cơ sở thờ tự, các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, Lễ Phật đản, Vía Ngọc Hoàng. Thông qua đó, kịp thời trao đổi, thông tin, nắm tình hình và phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo trong tham gia tuyên truyền, vận động tin đồ thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức tốt các ngày lễ trọng của các tôn giáo. Các tín đồ và giáo dân thực hiện tốt phương châm sống “*Tốt đời, đẹp đạo*”, luôn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương, nhờ vậy mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức Tôn giáo ngày càng đoàn kết bền chặt hơn.

Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp và hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu phố tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ngoài phần Lễ, các khu dân cư đã sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thông qua ngày hội đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc,... Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp, cán bộ đảng viên gặp gỡ, giao lưu, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Tăng cường giáo dục truyền thống, người Hoài Nhon “*Yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, sáng tạo, cần cù, trung thực, nhân ái, nghĩa tình*” trong các tầng lớp nhân dân... Qua đó giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân Hoài Hương.

2. Kết quả công tác vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước

2.1. Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban chỉ đạo phường kịp thời củng cố, tăng cường hoạt động có hiệu quả, hầu hết Ban Vận động ở các khu dân cư hoạt động khá tích cực, duy trì và phát triển được phong trào. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên,

Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp huy động nguồn lực trong Nhân dân, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp kinh phí... huy động các nguồn lực trong Nhân dân cùng với nguồn của Nhà nước xây dựng nhiều công trình kinh tế - xã hội đưa vào sử dụng hiệu quả¹. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”².

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có bước chuyển biến tích cực, đã thực sự đi vào cuộc sống trở thành hoạt động thường xuyên, đều khắp ở Khu dân cư, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi các phong trào như: phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đánh bắt nuôi trồng, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở Khu dân cư; xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển³. Tỷ lệ hộ khá, giàu từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều mô hình kinh tế gia đình đã mang lại thu nhập khá cao. Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng lành mạnh và phong phú; sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực; an ninh trật tự được giữ vững; truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của Nhân dân không ngừng được phát huy qua việc giúp nhau trong hoạn nạn, khó khăn, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

2.2. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

¹ Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, phối hợp huy động nguồn lực trong Nhân dân cùng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, thị xã và phường đã hoàn thành nhiều công trình như: Đường ĐT 639 đoạn đi qua Hoài Hương, Kè Phú An, Công viên phường, Hoa viên Mũi tàu, Hoa viên Bìa anh hùng, Nhà quản trang của Nghĩa trang liệt sĩ, lát đá vỉa hè UBND phường, ... Vận động Nhân dân hiến hàng ngàn m² đất và tài sản trên đất để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, trong bối cảnh đất đai đô thị ngày càng có giá trị, đây là sự đóng góp rất đáng trân trọng.

² Đầu năm 2019 có 11/11 khu dân cư đạt KDC VH, có 4.461 hộ đăng ký, 4.308 hộ đạt GĐVH, đạt 95.50 %/tổng số hộ (4511 hộ); Năm 2023 có 11/11 KDC đạt KDC VH, có 4.603 hộ đăng ký, 4.530 hộ đạt GĐVH, đạt 97.92 %/tổng số hộ (4.626 hộ). Năm 2023 có 05 KDC được UBND thị xã công nhận đạt tiêu chuẩn “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, trong đó KDC Thạnh Xuân và Ca Công được bảo lưu kết quả từ năm 2022.

³ Hoài Hương là một trong những phường ven biển, nằm phía Đông thị xã Hoài Nhơn; có 02 tuyến đường liên thị xã và đường ĐT 639 đi qua địa bàn nên rất thuận lợi cho việc giao thương với bên ngoài. Do đó, Hoài Hương có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng phía Đông của thị xã Hoài Nhơn, có nền kinh tế đa dạng: Nông, ngư, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nghề truyền thống; trong đó lao động trên biển gần 7.000 người, chiếm khoảng 75% độ tuổi lao động trong toàn phường. Ngành thủy sản đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương; đồng thời hoạt động khai thác trên biển của người dân Hoài Hương đã góp một phần rất quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt vai trò Thường trực của Ban Chỉ đạo trong việc triển khai kế hoạch hoạt động, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; bổ sung các giải pháp thúc đẩy Cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực. Phối hợp cùng với các tổ chức thành viên tăng cường nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân sử dụng các sản phẩm chất lượng của các doanh nghiệp trong nước; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của địa phương như: nước mắm Bà Duyên, nước mắm Minh Nhạn, cá Đồi cầu sông Lại, ... nhằm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài địa phương. Xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến ngư như: Nuôi bò vỗ béo, Nuôi chim cút, Tổ hợp tác đánh bắt, Tổ hợp tác nuôi ong, ...

2.3. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức nhiều hoạt động với phương châm “Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ”, 05 năm qua đã phân công các tổ chức thành viên giúp hàng trăm lượt người nghèo bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy, kết quả qua 05 năm đã có 304/514 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,41% năm 2019, giảm còn 0,99% năm 2023.

Hàng năm, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ xây dựng quỹ hàng năm đạt trên 100% chỉ tiêu thị xã giao. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã huy động Quỹ “Vì người nghèo” trên 375 triệu đồng, cùng với các nguồn lực khác đã xây dựng mới và sửa chữa 08 nhà “Đại đoàn kết” (Quỹ VNN tỉnh 02 nhà, thị xã, phường 06 nhà) với tổng số tiền 183 triệu đồng⁴. Chi đối ứng tặng quà cho hộ cận nghèo nhân dịp tết nguyên đán với số tiền 84,2 triệu đồng. Chi trên 500 suất quà hỗ trợ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám chữa bệnh, giúp học sinh học tập,... với tổng số tiền 186,9 triệu đồng. Công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, các nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

2.4. Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

⁴ Quỹ VNN tỉnh: hộ ông Lê Bá Quốc - khu phố T. Xuân Bắc, hộ bà Phan Thị Thu-khu phố Ca Công (100 triệu đồng)

Quỹ VNN thị xã, phường đối ứng: hộ bà Trần Thị Thu-khu phố Thạnh Xuân Bắc (TX 20 triệu đồng+Phường 20 triệu đồng)

Quỹ VNN phường: hộ ông Phạm Hữu Hòa-Thạnh Xuân Đông, hộ bà Mai Thị Thanh-Thiên Đức Bắc, hộ bà Phan Thị Hương-Thạnh Xuân Đông, hộ ông La Văn Hân-Thạnh Xuân Đông (40 triệu đồng); hộ bà Đỗ Thị Dì-Phú An (3 triệu đồng)

Trong năm 03 năm (2020-2022), đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của Nhân dân, kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của phường nhà nói riêng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và Nhân dân thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết tiếp tục phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều mô hình phòng, chống dịch hiệu quả ở khu dân cư được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận Tổ quốc trở thành ngôi nhà ấm áp, quy tụ và lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn để cùng vượt qua đại dịch.

Tổ chức kêu gọi đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình với tổng số tiền 65.050.000 đồng nộp về Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã theo quy định; tiếp tục thực hiện các đợt vận động đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid của phường với số tiền gần 236.000.000 đồng và các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá thành tiền khoảng 250.000.000 đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19: tổ chức thăm hỏi sức khỏe 140 trường hợp F0 đang điều trị tại nhà và trao 105 túi an sinh cho hộ có F0 đang điều trị; vận động cán bộ, nhân dân tiêm vacxin phòng dịch theo lịch trình.

2.5. Kết quả triển khai các chương trình cứu trợ, an sinh xã hội

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định, của Ủy ban Mặt trận thị xã Hoài Nhơn hướng về đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh Miền Trung, đã kêu gọi và tiếp nhận: 76.310.000đ; hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá khoảng 200 triệu đồng. Về tiền mặt: đã trích nộp về UBMT thị xã số tiền 66.830.000đ, chi phí chuẩn bị và vận chuyển 9.480.000đ; hàng hóa: Ban cứu trợ của phường đã chuyển toàn bộ số hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu này đến xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi cho bà con bị ảnh hưởng trong cơn bão số 9.

2.6 Tình hình, kết quả triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ nguồn lực cho phong trào thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới; ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sản xuất kinh doanh; xây dựng và nhân rộng các mô hình về phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” tại từng cơ quan, đơn vị, ở cộng đồng khu dân cư thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia mang lại hiệu quả cao. Phối hợp tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung phát triển sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ

trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh khai thác nguồn lợi thủy hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất.

2.7. Kết quả triển khai các Chương trình phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể và các tổ chức thành viên

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách trên 10.000 suất quà, trị giá trên 4,5 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 16 nhà ở chính sách với số tiền trên 580 triệu đồng; vận động Nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 178 triệu đồng, hàng năm thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tôn tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ khang trang sạch đẹp, phối hợp với Hội đồng hương Hoài Hương tại TP Quy Nhơn tổ chức thấp nền tri ân vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7).

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”; thu gom, phân loại và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon, phân loại rác thải tại nguồn đến các hộ gia đình, thay thế túi nilon bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường⁵.

Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn phường. Tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai, giảm tỷ lệ sinh con 3 đạt kế hoạch.

Phối hợp với Công an phường đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã trong tình hình mới”; tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, bạo lực học đường; tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội. Phối hợp xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Camera an ninh” ở 11 khu phố, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, “E-38 Vạn Hải Đông khai thác, đánh bắt hải sản không xâm phạm vùng biển nước ngoài”. Qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Nhân dân đã phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị cho cơ quan chức năng góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo

⁵ Đến nay, trên địa bàn có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 95% hộ gia đình, 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; 85,5% hộ dân tham gia thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt theo quy định (đạt chỉ tiêu giao).

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư. Vận động Nhân dân tham gia bảo vệ, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp làm tốt công tác hậu phương quân đội, động viên thanh niên nhập ngũ đạt **100%** chỉ tiêu hàng năm; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng, chống mọi hành động gây mất ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ hàng năm, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận phường vận động hội, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động đạt hiệu quả thiết thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, duy trì các mô hình “4 có 2 không”, “Xử lý rác thải ngoài đồng ruộng”. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo”, mô hình tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. Đoàn Thanh niên phường với các phong trào như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; các cuộc vận động: “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì đàn em thân yêu”, “Đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên như “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá, tinh thần”...

Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã lan tỏa trong tầng lớp nhân dân, tác động to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, Nhân dân phấn khởi tham gia và phát huy tính tự quản ở cộng đồng dân cư; có nhiều sáng kiến, sáng tạo được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

3. Kết quả của công tác thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

- Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc đã tham gia phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, việc tổ chức các bước hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy trình, tham gia giám sát quá trình triển khai

thực hiện cuộc bầu cử theo Luật định, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%; Hiệp thương, giới thiệu và phối hợp tổ chức bầu cử Trưởng khu phố và Ban TTND đảm bảo đúng quy định. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, phường với 250 lượt tiếp xúc, hơn 15.000 lượt cử tri tham dự; đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri phản ánh đến chính quyền, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

- Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được MTTQ phường triển khai, thực hiện với nhiều hình thức và mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

- 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ trì giám sát chuyên đề với 4 nội dung; chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 07 cuộc; tổ chức đối thoại 01 cuộc, phản biện 01 cuộc⁶. Ngoài ra, phối hợp triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND, các quyết định của UBND, các đại biểu dân cử và cán bộ công chức trên địa bàn phường, giám sát việc thực thi các công trình do Nhân dân đóng góp và được Nhà nước đầu tư, tổ chức thực hiện tốt hương ước khu dân cư.

Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng Khu dân cư như: Nghị định 45 của Chính phủ và một số văn bản quy định về khai thác, đánh bắt phải bảo vệ nguồn lợi, khai thác không xâm phạm vùng biển nước ngoài, quy tắc ứng xử trên biển Đông; Luật Phòng

⁶ Giám sát chuyên đề với 4 nội dung: (1) Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn phường năm 2021; (2) kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Hoài Hương; (3) việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; (4) việc triển khai thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã trong tình hình mới” đối với UBND phường Hoài Hương. Tổ chức hội nghị phản biện Công trình Nhà làm việc Một cửa của UBND phường; hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với tiểu thương Chợ Hoài Hương.

Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 07 cuộc: (1) bê tông hóa giao thông tuyến đường tổ 10, khu phố Thiện Đức Đông; (2) bê tông hóa giao thông tuyến đường nhánh khu phố Thạnh Xuân; (3) tuyên ngã ba nhà ông Trần Quốc Triệu đến giáp nhà ông Phạm Nổi khu phố Thiện Đức; (4) tuyên đường khu dân cư xung quanh UBND phường Hoài Hương; (5) tuyên từ nhà Thư đến nhà Tùng; tuyên từ nhà Oanh đến nhà Trâm; tuyên từ nhà Út đến Miêu cây Da; tuyên từ nhà Nghĩa đến nhà Bốn; tuyên từ nhà Cúc đến nhà Dược; (6) tuyên từ nhà Mèo đến nhà Trong; tuyên từ nhà Niềm đến nhà Chút; tuyên từ nhà Kênh đến nhà Cầu; tuyên từ bờ đê đến nhà Hà và nhánh rẽ nhà ông Ngọ; tuyên từ nhà Tồn đến bờ kè; tuyên từ nhà Cần đến nhà Tài; tuyên từ nhà Phát đến nhà Bốn khu phố Phú An; (7) tuyên từ bản tin Nhuận An đến nhà văn hóa khu phố Nhuận An.

chống bạo lực gia đình, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Luật giao thông đường bộ; Luật đất đai và Luật Bảo vệ môi trường... với hơn 5.000 lượt hội, đoàn viên và Nhân dân tham dự. Phối hợp tham gia xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của quần chúng Nhân dân để giám sát, nắm tình hình, báo cáo theo quy định.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của thị xã. Triển khai các nội dung về công tác đối ngoại Nhân dân, công tác tôn giáo, công tác tuyên truyền biển đảo, công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia... nhận được sự đồng thuận của đại bộ phận Nhân dân, luôn chủ động, có ý thức xây dựng củng cố và phát triển, giữ gìn môi trường hữu nghị, trên tinh thần hòa bình, hợp tác phát triển. Giữ gìn mối quan hệ mật thiết truyền thống trong công tác giúp nhau khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại Nhân dân; của con em người địa phương đang học tập, lao động và sinh sống ngoài địa phương.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận ở KDC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; đa dạng hóa các loại hình tập hợp hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng ủy và chính quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội, đoàn viên và Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc triển khai chương trình hành động, nhiệm vụ chính trị và đặc biệt là các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của cán bộ làm công tác Mặt trận.

Việc thực hiện công tác phối hợp với HĐND, UBND, các cơ quan ban ngành và các tổ chức thành viên được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam phường nghiêm túc thực hiện. Qua đó, phát huy mọi nguồn lực của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Mặt trận đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động luôn tập trung hướng mạnh về KDC, chú trọng công tác vận động, tập hợp quần chúng cũng như việc

xây dựng lực lượng nòng cốt của các hội, đoàn thể, tăng cường phát triển hội, đoàn viên và kết nạp thành viên mới. Kết quả, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát triển mới 923 hội, đoàn viên, nâng tổng số hội, đoàn viên đang sinh hoạt là 5.654 người.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận phường đã không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư từng bước trẻ hóa; có năng lực vận động quần chúng, được quần chúng tin nhiệm, vì vậy, chất lượng hoạt động của Mặt trận ngày càng nâng lên. Đến nay trình độ cán bộ chuyên trách tại cơ quan Ủy ban Mặt trận phường đảm bảo đủ chuẩn theo quy định. Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố hầu hết là trình độ trung học cơ sở trở lên. Nhìn chung, cán bộ Mặt trận từ phường đến khu phố đảm bảo theo yêu cầu đặt ra. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được chú trọng củng cố, kiện toàn 11/11 Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên (7 vị Trưởng ban mới) đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Công tác bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể thành viên cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên. Hàng năm, có 100% cán bộ Mặt trận phường, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố được tham gia tập huấn công tác Mặt trận, công tác tôn giáo... do tỉnh, thị xã tổ chức. Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận được chú trọng thực hiện kịp thời. Hàng năm việc kiểm tra, bình xét thi đua được tổ chức thực hiện chặt chẽ, không phô trương hình thức, chạy theo thành tích. Kết quả phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đáng trân trọng, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc⁷.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng mở rộng tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân và phát huy vai trò tích cực của mọi tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động. Công tác huy động xây dựng nhà ở Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm đúng mức, đạt hiệu quả thiết thực; vận động cứu trợ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn hoạn nạn,

⁷ Trong 5 năm qua, Tập thể UBMT phường đã được Mặt trận thị xã đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2019, 2020, 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2022, 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Năm 2019, UBMT TQVN xã được Đảng ủy xã tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, UBMT TQVN huyện Hoài Nhơn tặng giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc trong vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Có 02 cá nhân Trưởng ban CTMT được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 05 cá nhân được UBMT TQVN thị xã tặng giấy khen. Ban công tác Mặt trận xếp loại xuất sắc, tốt, không có trung bình, yếu kém, có 15 tập thể Ban CTMT, 15 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc hàng năm được UBND phường tặng Giấy khen.

người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... được triển khai kịp thời, tích cực, mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “*Phường Hoài Hương đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19*”... đã khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng; Tổ chức Mặt trận ngày càng được củng cố, phạm vi hoạt động được mở rộng; Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từng bước được kiện toàn; phương thức, nội dung hoạt động từng bước đổi mới; vị thế, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị được nâng cao. Thực hiện tích cực nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần vào những thành tích chung về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

*** Nguyên nhân**

- Được sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy; sự phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền và các ban ngành liên quan, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, tập trung tuyên truyền, vận động những nội dung cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân; hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, luôn hướng mạnh hoạt động về KDC, gắn với lợi ích trực tiếp của Nhân dân, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân có mặt còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.

- Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận đã có sự đổi mới, nhưng chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, chưa thể hiện đầy đủ vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của Nhân dân; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời.

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có mặt còn hạn chế; vai trò Mặt trận đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân chưa được phát huy đầy đủ.

- Hoạt động của lực lượng hội, đoàn viên nòng cốt của các hội đoàn thể chưa phát huy hiệu quả; duy trì sinh hoạt định kỳ chưa thường xuyên, tỉ lệ hội, đoàn viên tham gia sinh hoạt đạt thấp, dẫn đến một số phong trào đạt kết quả chưa cao.

*** Nguyên nhân:**

- Do ảnh hưởng, tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường; đại dịch Covid-19 và tình hình suy thoái kinh tế thời gian nửa đầu nhiệm kỳ đã làm ảnh hưởng lớn đến việc triển khai công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

- Nhận thức của một số ít Chi uỷ, chính quyền và cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc ở một số nơi còn hạn chế nên chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện cho Mặt trận hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trình độ, năng lực, và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng của cán bộ làm công tác Mặt trận chưa đáp ứng tốt yêu cầu công tác vận động quần chúng hiện nay. Cán bộ Mặt trận từ phường đến khu phố thiếu ổn định (phải thay đổi 7 vị Trưởng ban cùng một lúc). Vai trò của một số Ủy viên Ủy ban và thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chưa phát huy đúng mức.

- Kinh phí và điều kiện hoạt động của Mặt trận còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu công tác hiện nay.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là: Cấp ủy Đảng với vai trò vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo, lãnh đạo tốt việc thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phường, là trung tâm điều hòa các mối quan hệ; cử cán bộ đủ tiêu chuẩn, ngang tầm với vị trí của Mặt trận phụ trách công tác Mặt trận để có điều kiện phát huy hiệu quả về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Hai là: Xây dựng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hiệu quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nơi nào, việc nào phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, cán bộ, đảng viên làm việc với tinh thần vì dân, có trách nhiệm với dân, đảm bảo hài hòa các lợi ích thì sẽ tạo được sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Ba là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Trưởng ban Công tác Mặt trận với vai trò là cấp ủy viên chi bộ có năng lực, có uy tín, nhiệt tình, gương mẫu có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng để phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về mọi mặt kể cả sinh hoạt đời thường ở khu dân cư, được Nhân dân yêu mến, biết tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức thành viên thì mới thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Mặt trận; xây dựng chương trình công tác phải cụ thể, sát thực tế cộng

đồng dân cư và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên cổ vũ phong trào.

Bốn là: Mặt trận phải không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai công việc; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Năm là: Chú trọng đúng mức công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2024-2029

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong những năm tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến bất lợi, phục hồi chậm, diễn biến khó lường của khí hậu, dịch bệnh, an ninh chính trị và trật tự xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp nên sẽ tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đáp ứng những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, MTTQ Việt Nam phường phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện sứ mệnh cao cả xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ như sau:

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Trong 05 năm tới, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy kinh tế, xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả, xây dựng hệ thống Mặt trận

vững mạnh góp phần xây dựng phường Hoài Hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

2.1. 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng khu phố đạt chuẩn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”.

2.2. 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

2.3. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận phường chủ động tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp phát động. Chú trọng thực hiện ít nhất 02 công trình hoặc phần việc; mỗi khu dân cư xây dựng, thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn, an sinh xã hội...).

2.4. Hằng năm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 100% hộ nghèo, cận nghèo được MTTQ, các hội đoàn thể nhận giúp đỡ bằng nhiều hình thức; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu thị xã giao; huy động xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, duy trì mô hình “hỗ trợ sinh kế” cho người nghèo, góp phần xóa nghèo bền vững.

2.5. Hằng năm, chủ trì tổ chức ít nhất **02** nội dung giám sát chuyên đề, **02** nội dung phản biện chuyên đề xã hội; 02 hội nghị đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

2.6. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xử lý lấn chiếm đất đai, vận động thanh niên thi hành Luật nghĩa vụ quân sự đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100% trở lên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

2.7. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2024-2029

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thực hiện các chương trình hành động do MTTQ Việt Nam phát động.

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

1.1. Nhiệm vụ

- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tăng cường giáo dục truyền thống người Hoà Nhon “Yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, sáng tạo, cần cù, trung thực, nhân ái, nghĩa tình”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của phường; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận cấp trên. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

- Vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo, người Hoà Hương sống xa quê hương, chung sức vì cộng đồng, xây dựng quê hương Hoà Hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

1.2. Giải pháp

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương để tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, chào mừng Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thông qua đó tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đấu tranh, lên án những hành vi tiêu cực, tham nhũng trong xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên; nâng cao hiệu quả phối hợp với Đài truyền thanh phường trong công tác tuyên truyền.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở Khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm (18/11) góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

- Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, chính quyền thông qua mở rộng phương thức nắm và tập hợp thông tin trực tiếp từ Nhân dân. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

- Tăng cường vận động đoàn kết đồng bào các tôn giáo; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tiếp xúc với các chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo trong các dịp lễ, Tết.

2. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước

2.1. Nhiệm vụ

- Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn.

2.2 Giải pháp

- Phát huy vai trò chủ trì hiệp thương thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường; vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, tạo đồng thuận, thống nhất và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế gắn với chất lượng đô thị văn minh; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Đẩy mạnh hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”, thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam thường phối hợp triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế... tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ, phối hợp với chính quyền đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hàng Việt có chất lượng; xây dựng thói quen, văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

- Triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” nhằm kết nối phong trào thi đua sáng tạo của các tổ chức thành viên, cơ quan, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào trong cộng đồng. Phối hợp xây dựng các mô hình khuyến nông, các chuỗi liên kết, các sản phẩm OCOP tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

3.1. Nhiệm vụ

- Thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền.

- Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

3.2 Giải pháp

- Thực hiện vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân. Thực hiện quyền của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thị xã, phường. Kịp thời thu thập những ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh kịp thời cho Đảng, chính quyền xem xét giải quyết.

- Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Phát huy vai trò Nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào công tác giám sát, phản biện xã hội; công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

- Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác hòa giải; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân

4.1. Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền phân định biên giới trên đất liền, trên biển để thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng hợp tác phát triển.

- Tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng hương Hoài Hương tại TP Quy Nhơn, Nhóm Âm tình Hoài Hương tại TP Hồ Chí Minh, huy động mọi nguồn lực đóng góp, xây dựng quê hương.

4.2. Giải pháp

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tạo sự liên kết, thống nhất, đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với các đơn vị bạn trong thị xã, nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.

- Phát huy vai trò người Hoài Hương đang học tập, làm việc và sinh sống ngoài thị xã, ngoài tỉnh hướng về quê hương, nhất là lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của phường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Vận động các vị chức sắc trong tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, sống “Tốt đời đẹp đạo”, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động, lợi dụng chính sách tôn giáo chống phá chính quyền Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

5.1. Nhiệm vụ

- Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với thành phần, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận phường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng. Bố trí cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năng lực cho cán bộ chuyên trách; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận toàn diện các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ việc xây dựng và ban hành chủ trương, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường cơ chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành theo hướng thực chất, hiệu quả.

5.2. Giải pháp

- Quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy “*về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hoài Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029*”. Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo ba tiêu chí “*tiêu biểu, đại diện, thiết thực*”, trong đó đề cao tính thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ chủ chốt của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường bảo đảm tính kế thừa, năng động, sáng tạo, hiệu quả, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư đảm bảo có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nghiên cứu đổi mới việc tổ chức hội nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phù hợp với nhiệm vụ của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản ánh tình hình Nhân dân.

- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế phối hợp thống nhất hành động các tổ chức thành viên Mặt trận; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

- Tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động của các thành viên nhất là những cá nhân uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

- Hướng hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể thành viên về cộng đồng dân cư và hộ gia đình. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, tiếp tục nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản. Khắc phục lối làm việc theo kiểu hành chính, phô trương, hình thức, quan liêu, xa dân.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức thành viên.

- Thực hiện chuyển đổi số, triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Mặt trận phường phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ.

6. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân đổi mới sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng xã hội đồng thuận, an ninh, an toàn

6.1. Nhiệm vụ

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát huy vai trò nòng cốt cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

- Tuyên truyền các điển hình mới, nhân tố mới; nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

6.2. Giải pháp

Bám sát quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận để xây dựng nội dung công tác đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ có tính cốt lõi, những nhiệm vụ mới theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận. Tiếp tục hướng dẫn, đổi mới hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt để giáo dục, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, trong xã hội.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; Định kỳ tổ chức gặp mặt, hội nghị biểu dương Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu; tăng cường các hình thức học tập, trao đổi kinh nghiệm, hội thi Dân vận khéo. Sơ kết, tổng kết kịp thời phong trào thi đua, tăng cường phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào, các cuộc vận động.

Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Mặt trận phục vụ công tác hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ, kết hợp các hình thức tuyên truyền; đa dạng hóa phương thức, hình thức tuyên truyền; đặc biệt tận dụng sức mạnh của Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Hương lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi cơ bản, song vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường và phát huy kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần **“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”**. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Hương lần thứ X kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong phường tăng cường đoàn kết, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương Hoài Hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững./.

***“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”
Thành công, thành công, đại thành công”***

**ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019-2024**

Số: /BC-MTTQ

Hoài Hương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
**Kiểm điểm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
phường Hoài Hương khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024**

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoài Hương khóa IX (*nay là phường*) tổ chức vào ngày 16/01/2019, đã bầu 41 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã bầu Ban Thường trực gồm 03 đồng chí, trong đó 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Ủy viên thường trực. Trong nhiệm kỳ do yêu cầu nhiệm vụ công tác và các lý do khác nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã hiệp thương cử thay thế 01 Chủ tịch, 01 Ủy viên Thường trực nghỉ hưu theo chế độ, kịp thời hiệp thương cử bổ sung 13 nhân sự mới, nhưng vẫn giữ nguyên số lượng và cơ cấu đảm bảo theo quy định.

Nhận trách nhiệm trước sự tin nhiệm của Đại hội, sự tin tưởng của Đảng và các tầng lớp nhân dân trong phường, trong quá trình hoạt động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa IX đã khắc phục khó khăn, phát huy khả năng tập hợp đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần vào việc củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của phường trong 05 năm qua.

Tại Đại hội này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa IX xin trình bày những ưu, khuyết điểm chủ yếu trong quá trình hoạt động nhiệm kỳ qua, như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Trong nhiệm kỳ qua, luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và sự hướng dẫn kịp thời của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, sự phối hợp của các tổ chức thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đem lại hiệu quả.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực

thúc đẩy và góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tập trung nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện sâu rộng 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cụ thể hóa các cuộc vận động, các chương trình hành động thành các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp và có hiệu quả như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; vận động Nhân dân tham gia phong trào xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình “Hỗ trợ sinh kế” cho người nghèo; hướng dẫn đôn đốc các khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được quan tâm. Phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu cử Trưởng khu phố và bầu Ban thanh tra Nhân dân đảm bảo theo quy định; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt, thu thập kịp thời những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh với Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng giải quyết kịp thời.

Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức giám sát 4 chuyên đề đối với UBND phường Hoài Hương: (1) việc huy động và sử dụng kinh phí đóng góp xây dựng cảnh quang nhà văn hóa các khu phố trong việc thực hiện CVĐ xây dựng KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm 2021; (2) kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (3) việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; (4) việc triển khai thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã trong tình hình mới”. Chỉ đạo Ban TTND, Ban GSĐTCD xây dựng chương trình hoạt động, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND phường, tiến độ thi công các công trình XDCC trên địa bàn. Tổ chức tốt hội nghị phản biện Công trình Nhà làm việc Một cửa của UBND phường; hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với tiểu thương Chợ Hoài Hương. Tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND phường. Phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân.

2. Hoạt động của các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

2.1. Các vị ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực phát huy vai trò của mình, bám sát vào Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, sự chỉ đạo của Đảng ủy, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; chấp hành và cụ thể hóa chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam phường khóa IX thành chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học, tổ chức triển khai có trọng tâm, mang lại nhiều kết quả.

2.2. Các vị ủy viên là các tổ chức thành viên

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là người đứng đầu các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia các kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đồng thời căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, lồng ghép triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp cụ thể, rõ ràng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

2.3. Các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường là cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

Đa số các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận phường, đã dành thời gian tham gia các buổi Hội nghị, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động và sơ, tổng kết các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; phát huy vai trò, trách nhiệm và uy tín cá nhân trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả chương trình thống nhất hành động, góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong đời sống chính trị - xã hội.

3. Hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Sau Đại hội IX, Ban Thường trực đã xây dựng và bổ sung quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ phường, quy chế làm việc của Ban Thường trực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên ủy ban, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi vấn đề quyết định theo ý kiến tập thể, đồng thời phát huy vai trò sáng tạo, quyết đoán của cá nhân; thành viên trong Ban Thường trực thể hiện tinh thần đoàn kết. Luôn giữ vững các mối quan hệ phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát khu dân cư, hướng dẫn thực hiện các chương trình công tác của Mặt trận; chăm lo củng cố, xây dựng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ làm công tác Mặt trận; cải tiến nội dung, hình thức, quy mô tổ chức, tập hợp cho đội ngũ làm công tác Mặt trận khu phố nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thường phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể trong việc thảo luận, đánh giá và quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thường. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp, đảm bảo chế độ sinh hoạt có chất lượng. Hướng dẫn và triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thường khóa IX.

Trong chỉ đạo điều hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có sự phân công trách nhiệm cụ thể, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thường khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Tồn tại, hạn chế

Công tác phối hợp vận động nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp ở KDC tỷ lệ còn thấp.

Trên địa bàn vẫn còn tàu thuyền bị nước ngoài bắt giữ, có học sinh đánh nhau.

Tỷ lệ số vụ việc phối hợp hoà giải thành đạt thấp; thời gian qua chưa họp đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa HĐND- UBND- UBMT.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận, chính quyền và các tổ chức thành viên có lúc có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động chưa đi vào chiều sâu.

2. Nguyên nhân

Mặc dù Ban Thường trực đã rất cố gắng đổi mới phương thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nhưng do ảnh hưởng của sự tác động về nhiều mặt nên từng lúc chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một bộ phận người dân ít quan tâm đến việc tham gia hội họp để được tiếp thu chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, quy định của pháp luật; một số gia đình buông lỏng quản lý, giáo dục con cái chủ yếu phó mặc cho nhà trường và xã hội.

Một số vị ủy viên Ủy ban Mặt trận thường, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chưa chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận nên hiệu quả mang lại chưa cao.

Kinh phí hoạt động cho công tác Mặt trận còn nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 kính mong đại biểu dự Đại hội đóng góp ý kiến bổ sung để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 rút kinh nghiệm, hoạt động hiệu quả hơn./.

**ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019-2024**

Số: 01/ĐA-MTTQ-BTT

Hoài Hương, ngày 18 tháng 3 năm 2024

ĐỀ ÁN

Nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Hương Khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Điều 24, Chương IV, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX;
 - Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-MTTQ-UB ngày 17/7/2023 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, xã, phường tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 27/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Thực hiện Công văn số 260-CV/ĐU ngày 25/7/2023 của Đảng ủy phường Hoài Hương “V/v lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”; Kế hoạch số 07/KH-MTTQ-UB ngày 01/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam phường Hoài Hương lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029,
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Hương khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024 xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Hoài Hương khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ

1. Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
- Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tán thành Điều lệ MTTQ Việt Nam. Có khả năng tập hợp, đoàn kết Nhân dân; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam.
- Đảm bảo sức khỏe, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với Cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, quản lý; đóng góp ý kiến với MTTQ Việt Nam các

cấp trong việc xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

- Có uy tín, tiêu biểu, đại diện cho một giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo, một lĩnh vực, ngành nghề hoặc một tầng lớp nhân dân mà mình đang hoạt động, công tác, cư trú, ...

2. Số lượng uỷ viên

Căn cứ theo quy định và tình hình thực tế của địa phương, để đảm bảo sự hoạt động ổn định và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo chương trình hành động của Đại hội đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa IX dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 là **41** vị, bằng nhiệm kỳ trước.

Trong đó: - Tái cử so với đầu nhiệm kỳ: **19/41** vị; chiếm tỷ lệ **46,34%** (*Đảm bảo theo quy định dưới 60%*).

- Tái cử trong nhiệm kỳ: **30/41**, chiếm tỷ lệ **73,17%**

- Cơ cấu mới: **11/41**, chiếm tỷ lệ **26,83%**

3. Cơ cấu, thành phần Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

- Cán bộ chuyên trách : **02** vị;

- Đại diện các tổ chức thành viên: **12** vị;

- Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: **11** vị;

- Một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường: **16** vị.

*** Cơ cấu kết hợp**

- Đảng viên: **28/41** vị, tỷ lệ **68,29%**

- Ngoài Đảng: **13/41** vị, tỷ lệ **31,71%**

- Tôn giáo: **02/41** vị, tỷ lệ **4,88%**

- Nữ: **08/41** vị, tỷ lệ **19,5%**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tham mưu Đảng ủy phân công, giới thiệu đồng chí Bí thư Đảng ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá X; đồng thời giới thiệu đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy và Công văn số 405-CV/BTCTU ngày 02/11/2023 của Ban Tổ chức Thị ủy Hoài Nhơn.

II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Tiêu chuẩn: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khoá X ngoài các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên.

- Cán bộ chuyên trách tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Đảng và các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng theo phân cấp quản lý cán bộ, có số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Về tiêu chuẩn, chức danh

2.1. Chủ tịch

Cấp ủy giới thiệu đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đồng thời cần có thêm:

- Hiểu biết toàn diện về công tác Mặt trận; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

- Có năng lực, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp quần chúng, xây dựng liên minh chính trị, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội và tổ chức giám sát, phản biện xã hội. Có nhiệt huyết và hạt nhân khối đại đoàn kết toàn dân; có kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức Mặt trận, đội ngũ trí thức và chức sắc tôn giáo.

- Đối với đồng chí được giới thiệu tái cử, phải đủ tuổi công tác trọn 01 nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải còn đủ tuổi công tác từ $\frac{1}{2}$ nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.

2.2. Phó Chủ tịch

Có kinh nghiệm trong hoạt động Mặt trận; có khả năng tham mưu, đề xuất cho cấp trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các lĩnh vực được cấp trưởng phân công phụ trách.

3. Số lượng, cơ cấu

3.1. Về số lượng:

Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 là: **03** người.

3.2. Về cơ cấu:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa X gồm: Chủ tịch; Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực (*là người hoạt động không chuyên trách*).

Trên đây là Đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Hương khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khoá IX kính trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 xem xét, quyết định./.

**ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019-2024**

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoài Hương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

DANH SÁCH

DỰ KIẾN NHÂN SỰ HIỆP THƯƠNG CỬ VÀO ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
PHƯỜNG HOÀI HƯƠNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2024-2029

STT	Họ và tên (Bí danh/pháp danh)	Năm sinh		Dân tộc	Tôn giáo	Trình độ			Đảng viên	Ngoài đảng	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Tái cử	Cơ cấu mới
		Nam	Nữ			Học vấn	Chuyên môn	LLCT					
I	Cán bộ chuyên trách: 02 vị												
1	Trương Thị Hồng Ngân		1982	Kinh	Không	12/12	Đại học Quản lý nhà nước	T.cấp	X		Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IX	X	
2	Nguyễn Thị Hằng Vi		1985	Kinh	Không	12/12	ĐH kế toán	T.cấp	X		Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IX	X	
II	Các tổ chức thành viên: 12 vị												
3	Trần Minh Bảo	1966		Kinh	Không	12/12	ĐH Luật KT	Cao cấp	X		Bí thư Đảng ủy phường		X
4	Huỳnh Thị Tuyết		1989	Kinh	Không	12/12	ĐH Quản trị VP	T. cấp	X		Bí thư Đoàn phường	X	
5	Huỳnh Thị Quý		1982	Kinh	Không	12/12	ĐH LT&QTVP	T. cấp	X		Chủ tịch Hội LHPN phường		X
6	Mai Phước Lâm	1987		Kinh	Không	12/12	ĐH Xây dựng	T. cấp	X		Chủ tịch Hội Nông dân phường		X
7	Trần Anh Nhật	1993		Kinh	Không	12/12	ĐH Luật	S. cấp	X		Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường		X
8	Võ Lâm Sơn	1969		Kinh	Không	12/12	ĐH LT&QTVP	T. cấp	X		Chủ tịch Công đoàn	X	
9	Trần Văn Nghệ	1963		Kinh	Không	12/12		S. cấp	X		Chủ tịch Hội Người cao tuổi		X
10	Phạm Thị Xuân Hương		1962	Kinh	Không	12/12	TC Y	S. cấp	X		Chủ tịch Hội chữ thập đỏ	X	
11	Võ Thanh Trí	1992		Kinh	Không	12/12	ĐH Luật	T. cấp	X		Phó chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong		X
12	Ngô Đình Tấn	1961		Kinh	Không	12/12	ĐH sư phạm Toán	T.cấp	X		Chủ tịch Hội Cựu giáo chức	X	
13	Võ Văn Lụa	1945		Kinh	Không	06/12				X	Chủ tịch Hội Cựu Tù chính trị	X	
14	Trần Thị Hoà		1981	Kinh	Không	12/12	ĐH QLNN	T. cấp	X		Chủ tịch Hội Khuyến học		X

STT	Họ và tên (Bí danh/pháp danh)	Năm sinh		Dân tộc	Tôn giáo	Trình độ			Đảng viên	Ngoài đảng	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Tái cử	Cơ cấu mới
		Nam	Nữ			Học vấn	Chuyên môn	LLCT					
III	Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố: 11 vị												
15	Trần Kim Danh	1954		Kinh	Không	12/12	TC Sư phạm	S.cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Phú An	X	
16	Nguyễn Quốc Toàn	1977		Kinh	Không	12/12			X		Trưởng ban CTMT khu phố Nhuận An		X
17	Phan Trung Chính	1983		Kinh	Không	12/12		S. cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Nhuận An Đông		X
18	Trần Bình	1961		Kinh	Không	9/12		S. cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Thiện Đức		X
19	Hồ Đức Nhật	1989		Kinh	Không	9/12			X		Trưởng ban CTMT khu phố Thiện Đức Đông		X
20	Đặng Văn Nhanh	1966		Kinh	Không	9/12		S. cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Thiện Đức Bắc	X	
21	Lê Khánh	1954		Kinh	Không	9/12		S. cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Ca Công	X	
22	Lê Văn Đảnh	1961		Kinh	Không	12/12	TC Sư phạm		X		Trưởng ban CTMT khu phố Ca Công Nam	X	
23	Nguyễn Nhật Hùng	1983		Kinh	Không	12/12	CE Xây dựng		X		Trưởng ban CTMT khu phố Thạnh Xuân Bắc		X
24	Trương Công Hiến	1949		Kinh	Không	12/12	TC Sư phạm	S.cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Thạnh Xuân Đông		X
25	Trần Văn Thu	1962		Kinh	Không	12/12	ĐH Sư phạm	T.cấp	X		Trưởng ban CTMT khu phố Thạnh Xuân		X
IV	Một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt động của Mặt trận: 16 vị												
26	Lê Tấn Quới (Ngọc Quới Thanh)	1956		Kinh	Cao đài	8/12				X	Đầu họ đạo-Thánh thất Nhơn Hương	X	
27	Phan Duy Toàn (Thích Quảng Tánh)	1982		Kinh	Phật giáo	12/12	Cao cấp Phật học			X	Đại đức, Trụ trì Chùa Hương Sơn	X	
28	Võ Duy Khương	1976		Kinh	Không	9/12				X	Phó vạn- Vạn Hải Đông		X
29	Trần Thanh Dũng	1978		Kinh	Không	12/12	ĐH Sư phạm	T.cấp	X		Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Hương		X
30	Võ Minh Hòa	1970		Kinh	Không	12/12	ĐH Kinh tế	S.cấp	X		Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Hoài Hương	X	
31	Trần Đức Niên	1970		Kinh	Không	12/12	ĐH Nông lâm	S.cấp	X		Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hoài Hương	X	
32	Lê Thiện	1965		Kinh	Không	12/12	ĐH QTKD			X	Trưởng Ban Quản lý chợ Hoài Hương	X	
33	Nguyễn Văn Kỹ	1975		Kinh	Không	12/12	ĐH QLNN	T.cấp	X		Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường	X	
34	Đỗ Văn Quân	1967		Kinh	Không	9/12				X	Chủ cơ sở sản xuất đá lạnh Quân Hường-TĐ.Đông	X	
35	Lê Xuân Thêm	1974		Kinh	Không	11/12				X	Công ty TNHH SX &XD Thanh Phương	X	
36	Mai Thanh Tiến	1978		Kinh	Không	9/12				X	Công ty TNHH Tổng hợp xây dựng Phước Tiến		X
37	Trần Thị Duyên		1966	Kinh	Không	8/12				X	Chủ cơ sở sản xuất nước mắm Bà Duyên		X

STT	Họ và tên (Bí danh/pháp danh)	Năm sinh		Dân tộc	Tôn giáo	Trình độ			Đảng viên	Ngoài đảng	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Tái cử	Cơ cấu mới
		Nam	Nữ			Học vấn	Chuyên môn	LLCT					
38	Đỗ Thị Phương		1972	Kinh	Không	10/12				X	Hộ sản xuất kinh doanh giỏi		X
39	Đỗ Triều	1965		Kinh	Không	12/12	TC Kế toán			X	Kế toán trưởng các doanh nghiệp		X
40	Trần Thanh Tâm	1970		Kinh	Không	12/12				X	Cơ sở Gỗ Yên Tâm		X
41	Huỳnh Nông	1977		Kinh	Không	8/12				X	Nhà hàng Sông Quê		X

Tổng số **41** vị (Trong đó: Tái cử **19** vị, tỷ lệ: **46,34%**; Cơ cấu mới **22** vị, tỷ lệ **53,66%**)

Đảng viên: **28** vị, tỷ lệ: **68,3%**

Ngoài Đảng: **13** vị, tỷ lệ: **31,7%**

Tôn giáo: **02** vị, tỷ lệ: **4,9%**

Nữ: **08** vị, tỷ lệ: **19,5%**